

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙  
ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมธนารักษ์</b>	
๑	นางศิริลักษณ์ เหลี่ยมโสภณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
๒	นายฐิติศักดิ์ ศรีทอง	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
๓	นางสาวธัชชยา จิตีบุญญา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
๔	นางกรรณิการ์ สอนรมย์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
๕	นางสาวอริยาภรณ์ รอดแก้ว	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
๖	นางสาวศิริพร ลาภพาณิชกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๗	นายสันติ สายสกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๘	นางสาวสุภาพร กิณเรศ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
	<b>กรมบัญชีกลาง</b>	
๙	นางสายชล คงพอม	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
๑๐	นางสาวดารากร เครือแดง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักการเงินการคลัง
๑๑	นางสาวอรพิน ชัดผาบ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๑๒	นางลัดดา ภูสีเขียว	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๓	นางสาวรัตติกาล ทิพยมหิษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๑๔	นางสาววิภาภรณ์ ศรีก๊กเจริญ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๗

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	<b>กรมศุลกากร</b>		
๑๕	นายวิเชียร	อนรรตน์บดี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๑๖	นางสาวปรีนดา	ผูกสฤติย์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
๑๗	นายพินิจ	พั้วเพิ่มพูลศิริ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๑๘	นางสาวชนอุสาร์	วิเชียร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๑๙	นายดลวิทย์	พุทธเจริญทอง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๐	นายสันติ	สุขเสถียรพาณิชย์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๑	นายหะริน	หอวัง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๒	นางสาวณัฐธยา	รุ่งโรจน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๓	ร.อ.ศุภฤกษ์	โรจนสิงหะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๔	นายวรินทร์	ชีวิตโสภณ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๕	นายธাত্রี	วิชิตะกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
	<b>กรมสรรพสามิต</b>		
๒๖	นางสมบุรณ์	พงษ์เพชร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมือง
๒๗	นางกฤษณา	อุริบุญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
๒๘	นางอำไพ	พิมพ์สุวรรณ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
๒๙	นายพนม	จิตวิไลโสภากา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย
๓๐	นางฤทัย	มีสุข	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพสามิต (ต่อ)</b>	
๓๑	นายอำพัน ภักดีรักษ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
๓๒	นายกิตติพงษ์ สารพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
๓๓	นายณัฐพงศ์ เจริญรัตน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
๓๔	นางสาวชัชฎาภรณ์ สมบัติศรีเจริญ	นักวิชาการภาษีชำนาญการ สำนักแผนภาษี
	<b>กรมสรรพากร</b>	
๓๕	นางสาวปิยวรรณ พิมเสนศรี	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางพิมพ์ภินันท์ ศรีสงคราม	รักษาการนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางนیرา อางจัญกิจ	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาวสุนทรี พรธษา	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางสาวสุทัตตา หัสনী	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางรัตนภรณ์ รักนาค	รักษาการนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวจิตดา ผจงกิจการ	รักษาการนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นายศุภรัตน์ จันทน์นามวงศ์	รักษาการนิติกรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นายศุภร สุทธิยุทธ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวพวงรัตน์ จินดาพล	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวจิรารัตน์ รินรักษา	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๖	นายพันธุ์เลิศ เปรมสัถยเทวา	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๗	นางสาวปิยนุช ณะรักษา	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๘	นางพนิดา รตนภรณ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
	<b>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	
๔๙	นางณัฐสุดา สุวรรณ	เศรษฐกรชำนาญการ
	<b>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	
๕๐	นายธนากร ไพรวรรณ	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง